
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว ์ 
ระดับพื้นที่จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

(DLD Co-ordinator : DLD-C) 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ 

วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน 2566    
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. (Zoom conference) 

Meeting ID : 999 608 00๑4 Passcode : 2342๑4 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดประจวบครีีขันธ์ 

--------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑.นายทรงพล  บุญธรรม ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
๒.นายอภิชาติ  บุญเรืองขาว ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบฯ 
๓.นายนายนฤพล  แซ่ลิ้ม   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน 
 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
๔.นายนเรศน์  อินทรักษ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี  
๕.นายชัยวลัญช ์            ตุนาค  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 

ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี 
 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี   
๖.นายพีระพงษ์  ส าราญทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบรุี 
๗.นายเริงวุฒ ิ  วรวุฒ ิ  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 
 ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
๘.นางสาวอนงคภ์ัทร  ธัญญากวิน นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๙.นางสาวดวงดาว  วัฒนวนาพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๐.นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๑๑.นางสาวฟาฏิน  สะมาแอ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๑๒.นางสาววรินทร์ธร  ดีหริ่ง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร ์
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๓.นางสาววาณี  ศิลประสาทเอก นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศสุัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
๑๔.นางสาวเสาวรส  โมรา  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
๑๕.นางสาวกิจตาภรณ์ แสงจันทร์  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๖.นางสาวศิริมา  จินดาแจ้ง นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
๑๗.นางสาวบุษราคัม  คณะรมย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
  

/ส านักงาน... 



-๒- 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหัวหิน 
1๘.นายพิทยา  คณะมะ  ปศุสัตว์อ าเภอ 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปราณบุรี 
1๙.นางสาวนภาภรณ ์ ศิริทรัพย์ ปศุสัตว์อ าเภอ 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสามร้อยยอด 
๒๐.นายชัยสิทธิ ์  เกษมสุขไพศาล ปศุสัตว์อ าเภอ 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุยบุรี 
๒๑.นายสันต ์  ผลไพศาลศักดิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
๒๒.นายธีรศักดิ์  นาคใหญ่ ปศุสัตว์อ าเภอ 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทับสะแก 
๒๓.นายลือศักดิ์  สุทธิธรรม ปศุสัตว์อ าเภอ 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางสะพาน 
๒๔.นายวีระพันธ์  เหมือนแท้ ปศุสัตว์อ าเภอ 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางสะพานน้อย 
๒๕.นายเบญจะ  เหมือนแท้ ปศุสัตว์อ าเภอ 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น. 
 เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายทรงพล  บุญธรรม  ปศุสัตว์จังหวัด เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 
 การเชิญประชุมคณะท างานฯ DLD-C ในครั้งนี้เพ่ือเป็นการติดตามภารกิจงานในแต่ละเดือนและครั้งนี้
ได้รับการประสานงานเบื้องต้น ที่จะมีโครงการมาน าเสนอคณะท างานฯ ให้ได้พิจารณา ส าหรับเป็นตัวชี้วัดตาม
นโยบายของกรมปศุสัตว์ จึงขอให้ทุกท่านให้ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวความคิดให้เกิดกระบวนการ
ท างานบูรณาการร่วมกันอย่างเหมาะสม   
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 ตามหนังสือที่ ปข 0๐08/ว ๑๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน 2566 ให้กับกรรมการทุกท่านทราบแล้ว   
จะสอบถามว่ามีกรรมการท่านใดมีข้อที่จะแก้ไขปรับปรุงในส่วนของรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติใน
ที่ประชุมเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ 
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมทราบ 

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 ๓.๑ รายงานการอบรมชี้แจงรายละเอียดโครงการฟาร์มเครือข่ายโคเนื้อเพ่ิมรายได้ต่อเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 
และกลุ่มเกษตรกร  

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ประสานไปยังศูนย์วิจัยผสมเทียมราชบุรีฯ ขอเชิญวิทยากรคือคุณเริงวุฒิ วรวุฒิ  
/มาอบรม... 



-๓- 

มาอบรมชี้แจงโครงการฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ผสมเทียมของเราทั้งหมด 17 ราย เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  
มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 26 ท่านด้วยกัน มีปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธาน  เลขาDLD-C ก็คือกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ มีอ าเภอทุกแห่งเข้าร่วม และเจ้าหน้าที่กลุ่มสุขภาพฯ เข้าร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสุขภาพด้วย 
รายละเอียดชี้แจงถึงเรื่องวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหลักของผสมเทียมก็คือเรื่องของวันคลอด เราตั้งเป้า
จะได้ 5 คะแนนเต็ม จากค่าเฉลี่ยวันคลอดลูก วันผสมติดจนถึงวันที่ผสมได้จริงๆ ค่าเฉลี่ย 119 ถึง 130 วัน 
ตัวชี้วัดที่สอง คือการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเรื่องโรค ต้องมีการรายงานประจ าเดือนทุกเดือนหรือที่เรียกว่าเป็น 
zero report ในขณะที่มีการเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มที่ดูแลสุขภาพควบคู่ด้วย ตัวชี้วัดที่สาม คือการอบรมถ่ายทอด
ฟาร์มเครือข่าย ความคาดหวังก็คือ 180 ฟาร์ม จะต้องเข้าให้ถึง 97% ซึ่งรายละเอียดดังกล่าว คุณเริงวุฒิได้
สรุปให้เจ้าหน้าที่รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนผลงานที่เกิดข้ึนทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จะต้องมีการส่งรายชื่อฟาร์มทั้งหมดเป้าหมาย 180 ฟาร์ม ให้ทางศูนย์วิจัยผสมเทียมราชบุรีฯ ทราบ ในวันนี้
ประเด็นที่สอง ที่ทางคุณเริงวุฒิฝากไว้คือจะต้องมีหลักฐานเข้าฟาร์มทั้งหมด 180 ฟาร์ม พร้อมรายงานสรุป
เป็นผลประจ าเดือนให้ทราบมาที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ ประเด็นตรงนี้เลขาฯ ของ DLD-C ขอเสนอว่าในใบ
รายงานประจ าเดือน ให้ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผสมเทียมมา แล้วก็ก ากับด้วยปศุสัตว์อ าเภอมาทุกแผ่น มันจะ
เป็นหนึ่งฟาร์มต่อหนึ่งแผ่น แล้วก็มีรูปภาพประกอบที่ประชุมกันวันนั้น อีกเรื่องก็คือ วันที่ 14 มิถุนายน 2566 
ได้เชิญคุณเริงวุฒิเป็นวิทยากรอบรมที่อ าเภอทับสะแก เป็นกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งเป็นฟาร์มเป้าหมาย อาจจะ
มากกว่า 12 ฟาร์ม เพราะว่ามีกลุ่มคนที่สนใจกันด้วย เป็นกลุ่มฟาร์มโคเนื้อดูแลโดยคุณไพศาล เลี้ยงประเสริฐ 
เป็นเจ้าหน้าที่ผสมเทียมที่ดูแลกลุ่มนี้ หัวข้อการอบรม เรื่องหลักการระบบการสืบพันธุ์ และหลักการจัดการ
ฟาร์ม และการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การคัดเลือกน้ าเชื้อ ที่ส าคัญคือให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการท าให้ฟาร์ม
ประสบความส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของโคสาวที่คลอดยาก และไม่ควรเกิน 15%  หรือว่าเปอร์เซ็นต์ใน
การคลอดลูกทั่วไป ควรจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้คือเกษตรกรได้รับความรู้แล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 
ในขณะเดียวกันในวันนั้นเกษตรกรก็มีความสนใจเรื่องของอาหารสัตว์เพราะว่ามีแปลงหญ้าที่จะสามารถลงท่อน
พันธุ์ได้ ทางเลขาฯ DLD-C แนะน าให้เข้าไปติดต่อที่ ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ฯ ที่กุยบุรีก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 
และจะมีการนัดหมายรับมอบเมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์ เพ่ือจะมาลงแปลงปลูก ข้อมูลข้างต้นเป็นรายงานเพ่ือ
ทราบว่าเราด าเนินกิจกรรมไปแล้ว 2 กิจกรรม ด้วยกัน ส าหรับเจ้าหน้าที่ผสมเทียมในอ าเภออ่ืนๆ ฝากท่านปศุสัตว์
อ าเภอ สามารถที่จะอบรมฟาร์มเครือข่ายของตัวเองได้เลย แล้วก็ท ารูปภาพประกอบมา และเขียนรายงานเป็น
รายงานประจ าเดือนว่าได้เข้าไปแล้วกี่ฟาร์ม 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๓.๒ ผลด าเนินงานโครงการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ เพ่ือป้องกันการแพร่โรคระบาดสัตว์ในพ้ืนที่  โดยด่าน
กักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
นางสาวอนงค์ภัทร  ธัญญกวิน  
 เรื่องแรกเป็นเรื่องผลของการด าเนินงานของด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายนถึง 
22 มิถุนายน 2566  เป็นรอบการประเมินครั้งที่ 2 ของปี 2566 ส าหรับในเดือนเมษายน ด่านฯ ได้จัด
เจ้าหน้าที่ จ านวน 3 นาย เข้าพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อที่อ าเภอเมืองฯ ในพ้ืนที่ต าบลห้วยทราย แผนทั้งหมด 4 ครั้ง
ปฏิบัติได้ทั้งหมด 7 ครั้ง ปริมาณน้ ายาฆ่าเชื้อที่ใช้ทั้งหมด 73 ลิตร เดือนพฤษภาคม แผน 4 ครั้ง ต่อเดือน
ปฏิบัติได้ 1 ครั้ง ในพ้ืนที่อ าเภอทับสะแก ต าบลนาหูกวาง ในวันที่ 31 พฤษภาคม ปริมาณน้ ายาฆ่าเชื้อที่ใช้
จ านวน 2 ลิตร ต่อมาล่าสุดในเดือนมิถุนายน แผนทั้งหมด 4 ครั้ง ปฏิบัติได้ทั้งหมด 5 ครั้ง ใน 2 อ าเภอ ก็คือ
อ าเภอทับสะแก และอ าเภอสามร้อยยอด ปริมาณน้ ายาฆ่าเชื้อที่ใช้ทั้งหมด 24 ลิตร ส่วนเรื่องที่ 2 มีเรื่องของ
การประชาสัมพันธ์ ว่าถ้าพ้ืนที่ไหนต้องการความช่วยเหลือให้ทางด่านฯ เข้าไปพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ เพ่ือควบคุมหรือ
ป้องกันโรคสามารถแจ้งเข้ามาได้ ทางด่านฯ ยินดีที่จะเข้าไปพ่นยาฆ่าเชื้อให้ค่ะขอบคุณค่ะ 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 ทางเลขาฯ ของฝากเรื่องผลการด าเนินงาน ขอให้ด่านฯ ช่วยร่างเรื่องของโครงการฯ นี้ จะมีแบบให้ดู
อยู่ใน DLD-C แบนเนอร์ของประจวบคีรีขันธ์ จะบอกถึงโครงการเป็นยังไงวัตถุประสงค์คืออะไร input output
คืออะไร เป็นโครงร่างนี้ไว้เลย เพ่ือจะน าไปสู่การเขียน key success factors  

๓.๓ การสืบค้นและเข้าถึงรายละเอียด DLD-C ประจวบคีรีขันธ์ 
ขอแสดงผล website ให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบ เพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานโทรเข้ามา

สอบถามว่าจะสามารถน ารายงานการประชุมจากที่ไหน ทุกหน่วยงานสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของส านักงานปศุสัตว์ฯ 
เข้าไปที่แบนเนอร์ของ DLD-C ซึ่งในนั้นจะมีค าสั่งแต่งตั้ง หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม เรา
ด าเนินการไปแล้วทั้งหมด 5 ครั้ง ถึงเดือนพฤษภาคม อัพไฟล์ไว้ในนี้ สามารถดึงไปแนบเป็นตัวชี้วัดของท่านได้
หัวข้อถัดมาคือรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ซึ่งทางด่านฯ และศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ฯ สามารถเปิดเข้ามาดูว่า
รูปแบบเขียนในลักษณะไหน แล้วสุดท้ายจะเป็นการขอลงมติของคณะกรรมการให้ทราบถึงปัจจัยความส าเร็จ
ร่วมกันที่เกิดขึ้น ทุกครั้งที่ด าเนินงานขอให้เก็บภาพประกอบไว้ด้วย เพ่ือจะได้ลงเป็นหลักฐานในการแสดงตัวชี้วัด  
 คุณเริงวุฒิ ขออนุญาตมีข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่อง zero report ได้ไหมคะ เนื่องจากว่าตอนนี้เรายังไม่ได้
เห็นแบบฟอร์มที่ทาง สคบ. แจ้งมา แต่ว่าในตัวรายงานสรุปรายเดือน ด้านล่างเค้าเขียนไว้ว่าถ้าการเกิดโรค
ระบาด จะเขียนว่าเป็นแบบไม่มีโรคระบาดแล้วก็ใส่เป็นจ านวนฟาร์มไปเลยแล้วก็รับรอง แค่นั้นถือว่าเป็น zero 
report ได้ไหม จะได้จบ 1 เดือน  
นายเริงวุฒิ  วรวุฒิ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ 
 ได้ครับ และได้หารือกับ ท่าน ผอ.สินชัยที่เป็นผู้ดูแลโปรเจคแล้วก็คือใช้แบบที่อ าเภอรายงาน ซึ่ง
มีฉพาะรายงานการเกิดโรคระบาด แต่ว่าเราก็รายงานว่าไม่มีของอ าเภอนั้นในพ้ืนที่นั้น จ านวนกี่ฟาร์มเท่านั้นถือ
ว่าเป็น zero report ได้ 
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 ฝากปศุสัตว์อ าเภอทุกท่าน ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผสมเทียมจะมีอยู่ 1 แผ่นงาน ที่จะค่อนข้างละเอียด
และต้องส่งเป็นประจ าทุกเดือนบรรทัดด้านล่างสุดจะเป็นประมาณข้อที่ 6 หรือ 7  จะเขียนว่าจ านวนฟาร์มที่
เกิดโรคระบาด ก็เขียนว่าไม่เกิดโรคระบาดกี่ฟาร์มที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบก็ใส่จ านวนเข้าไป ขั้นต่ าคือ 12 ฟาร์ม  
เราก็ลงนามรับรองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมา แล้วก ากับด้วยปศุสัตว์อ าเภอส่งมาที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาม
ช่องทางที่เคยส่งเรื่องผสมเทียมเหมือนเดิม 
นายเริงวุฒิ  วรวุฒิ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ 
 จากการที่หารือกับส านักฯ ในแบบส ารวจที่รายงานกับทางอ าเภอไปที่ว่า 1 ฟาร์มจะเป็นกระดาษ
ประมาณ 7 แผ่น ที่ท าก่อนเข้าโครงการฯ ทางส านักฯ ต้องการเอาข้อมูลไปลงในระบบฐานข้อมูล เพราะฉะนั้น 
ขอให้จังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการในฟาร์มที่เสร็จแล้ว ทะยอยส่งมาที่ศูนย์ฯ ได้เลย ถ้าไม่สะดวกในเรื่อง
ของการส่ง เดี๋ยวประสานงานอีกทีว่ามีพร้อมซัก 60 -70 ฟาร์ม หรือ 100 ฟาร์ม ศูนย์ฯ ผ่านไปหรือรถ
ไนโตรเจนเหลวผ่านไปได้จะขอรับกลับมา 
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 จังหวัดจะรับเรื่องนี้ไป และขอให้อ าเภอส่งมาทุกวันเหมือนเดิม แล้วจะสแกนทุกอย่างให้กับทาง
ศูนย์วิจัยผสมเทียมราชบุรีฯ ต่อไป 
นายเริงวุฒิ  วรวุฒ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ 
 ถ้าสแกนส่งมาได้ก็ยินดีมากเลย ขอบคุณมากครับ 
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นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 ดังนั้นในเดือนมิถุนายนนี้ จะเริ่มส่งรายละเอียดกันแล้วของสิ้นเดือนมิถุนายน เป้าหมายก็คือ 180 
ฟาร์ม ทุกครั้งที่มันจะมีเอกสารแรกรับ 7 แผ่น ที่คุณเริงวุฒิฯ กล่าวไว้ ต้องแนบส่งมาให้กับทุกฟาร์มที่เกี่ยวข้อง 
และรายงานการส ารวจที่เข้าฟาร์มนั้นอีก ๑ แผ่นที่ต้องส่งเดือน 
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง - ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 ๕.๑ การจัดงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชด าริฯ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประธาน 
 โครงการส าคัญซึ่งเราได้รับแจ้งแต่โครงการว่าให้จังหวัดประจวบฯ เตรียมการพ้ืนที่ ในการจัดโครงการ
สัตวแพทย์พระราชทานในพระราชด าริฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถราชชนนีพันปีหลวง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีก าหนดจัดในเดือนสิงหาคม ซึ่งอัพเดทเมื่อวันที่ 14 -15 ที่ผ่านมาได้เข้ามาดูพ้ืนที่
ซึ่งตอนแรกคาดหมายว่าจะจัดที่อ าเภอบางสะพานแห่งเดียว และจากการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการแล้วพบว่า
พ้ืนที่เป้าหมายที่ต้องการพ้ืนที่ในการจัดงานยังไม่เหมาะสมเนื่องจากว่าเป็นโดมอเนกประสงค์ไม่มีก าแพงและ
เวทีเล็ก ซึ่งในช่วงสิงหาคมยังเป็นช่วงหน้าฝนอยู่ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนได้ ซึ่งถ้าเกิดในวันจัดงานเกิดพายุ
ฝนเข้ามาในจะท าให้กิจกรรมเราไม่ประสบความส าเร็จ ในวันที่ 14 ทางปศุสัตว์อ าเภอบางสะพานก็ได้มีการ
ประสานกับท่านนายกเทศบาลของบ้านกรูด ได้ข้อสรุปว่าในส่วนของหน่วยสัตว์เล็กก็จะมีการด าเนินการที่บ้าน
กรูดแต่ว่าหลังจากไปดูในพ้ืนที่แล้วก็ได้พูดคุยกับทางทางคณะกรรมการ และอีกวันถัดไปเราไปดูพ้ืนที่ที่อ าเภอ
ทับสะแก โดยที่ท่านปศุสัตว์อ าเภอทับสะแกก็ตามไปดู 2-3 แห่ง ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นพร้อมกันว่าน่าจะใช้
พิธีเปิดที่อ าเภอทับสะแก โดยใช้ศาลาของอ าเภอทับสะแก เพ่ือเป็นการด าเนินการโดยที่จะมีจุดกิจกรรมในเรื่อง
ของการท าหมันแล้วก็เป็นนิทรรศการ โดยที่บริเวณจุดจากนั้นก็อาจจะมีจุดให้บริการจุดรวมคอกวัว 1 จุด     
ซึ่งในส่วนของโครงการจากที่ได้รับเชิญให้ไปดูงานที่จังหวัดขอนแก่น ก็ได้รับการแจ้งมาจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
โครงการว่าทางกรมฯ ค่อนข้างเป็นห่วงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และนิสิต ในเรื่องการให้บริการกับทางโค
หรือกระบือ ขอให้มีการตั้งซอง เนื่องจากว่ามีปัญหาในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในบางจังหวัดพบว่าไม่ได้มีการตั้ง 
ซอง หรือตั้งซองไม่ดี ท าให้ผู้ปฏิบัติงานหรือนิสิตได้รับอันตราย และความทราบถึงเบื้องบนก็ไม่สบายใจ ทางเรา
ด าเนินการครั้งนี้ในพ้ืนที่ที่มีการจัดการกับเรื่องโคกระบือก็จะต้องเน้นย้ าว่าจะต้องมีการท าซอง ให้แน่นหนา ซึ่ง
ก็จะต้องขอรับการประสานจากด่านกักกันสัตว์ในพ้ืนที่ของเขต 7 คงต้องขอความร่วมมือทั้งด่านประจวบฯ แล้ว
ก็จะต้องหารือกับทางด่านเพชรบุรี รวมถึงทั้งเรื่องของการอ านวยความสะดวกในเรื่องของพ้ืนที่  แล้วก็การน า
ทางแล้วก็ระบบการจราจรต่างๆ ซึ่งในตอนนี้เรื่องโครงการก็จะให้กลุ่มสุขภาพมาน าเสนอเบื้องต้น ณ ตอนนี้
เท่าที่มีข้อมูล รวมถึงค าสั่งที่ตอนนี้ร่างขึ้นมาแล้ว ก็น าเสนอเพ่ิมเติมเพ่ือที่ว่าให้ทางผู้ร่วมประชุมแสดงความ
คิดเห็นในส่วนของที่ส่งกรรมการ ซึ่งตรงนี้ไดดู้จากร่างค าสั่งทางขอนแก่นและทางชัยนาทด้วย เชิญกลุ่มสุขภาพ  
นางสาวศิริมา  จินดาแจ้ง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 โครงการนี้จะจัดระหว่างวันที่ 14 -16 สิงหาคม 2566 ในพื้นที่ของอ าเภอทับสะแกอ าเภอบางสะพาน 
โดยคณะกรรมการอ านวยการเป็นท่านผู้ว่าฯ เป็นประธานกรรมการ  และรองผู้ว่าราชการ เป็นรองประธาน
กรรมการ ส่วนคณะกรรมการเป็นปศุสัตว์เขต ๗ นายแพทย์สาธารณสุขประจ าจังหวัด ท้องถิ่นในจังหวัด   

/ประชาสัมพันธ์... 
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ประชาสัมพันธ์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ส่วนของผู้บังคับบัญชาการต ารวจภูธร 
นายอ าเภอทับสะแกและนายอ าเภอบางสะพาน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรทับสะแกและหัวหน้าสถานีภูธร
ธงชัย นายกเทศมนตรีของต าบลทับสะแก และต าบลบ้านกรูด  นายก อบต.ต าบลนาหูกวางและต าบลธงชัย  
ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และผู้อ านวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการ
ผสมเทียมราชบุรี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์เพชรบุรีและประจวบฯ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ประจวบฯ ปศุสัตว์จังหวัดทุก
จังหวัดในพ้ืนที่เขต 7  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรีและประจวบฯ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อันนี้จะเป็นส่วน
ของจังหวัด ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอในจังหวัด และปศุสัตว์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาสุขภาพเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีหน้าที่จะอ านวยและวางแผนงาน และก าหนดรูปแบบ
ของการจัดโครงการ ก ากับดูแล สนับสนุนบุคลากรและงบประมาณ และยานพาหนะ ให้ค าปรึกษาในการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น  ส่วนคณะกรรมการคณะท างานที่ 2 ก็คือคณะท างานฝ่ายพิธีการ 
ประชาสัมพันธ์ และลงทะเบียน ต้อนรับ โดยปศุสัตว์จังหวัดเป็นประธานคณะท างาน ประกอบด้วยคณะท างาน
จากประชาสัมพันธ์จังหวัด นายกเทศมนตรีต าบลทับสะแกและบ้านกรูด นายก อบต.ต าบลนาหูกวางและต าบล
ธงชัย และปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นคณะท างาน
และเลขานุการ โดยหน้าที่ในคณะท างานที่ 2 มีการจัดประชุมคณะท างานฝ่ายต่างๆ  เชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน 
จัดท าก าหนดการพิธีงาน พิธีเปิดงาน จัดเตรียมค ากล่าวเปิด ค ากล่าวรายงาน ท าหน้ าที่พิธีกรในงานพิธีเปิด
โครงการ ประชาสัมพันธ์โครงการ มีการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่จะมาร่วมงาน จัดเตรียมอาหารว่างเครื่องดื่ม 
ส าหรับผู้ที่มาร่วมพิธีเปิด ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่วนคณะท างานที่ 3 จะเป็นคณะท างานฝ่ายสถานที่ 
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรีเป็นประธานคณะท างานจะท างานร่วมกับคณะท างานในท้องที่ โดยที่มีหัวหน้า
ด่านกักกันสัตว์ประจวบฯ จะเป็นเลขานุการ ซึ่งหน่วยคณะท างานฝ่ายสถานที่ ให้จัดเตรียมสถานที่ในพ้ืนที่เรา
จะเข้าจัดเตรียมอุปกรณ์อย่างในส่วนของสัตว์ใหญ่ ให้เตรียมอุปกรณ์บังคับสัตว์แล้วก็ดูแลผู้ปฏิบัติงานในเวลาลง
พ้ืนที่ ดูแลเรื่องระบบน้ าไฟหรืออะไรที่จ าเป็นที่ในสถานที่จัดงาน ประสานเตรียมสถานที่ที่เราต้องใช้งานตรงนั้น 
คณะท างานที่ 4 ก็คือคณะท างานฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นผู้บั งคับการต ารวจภูธรจังหวัดประจวบฯ  
เป็นประธานคณะท างานเป็นของส่วนในอ าเภอทั้งบางสะพานและทับสะแก แล้วผู้ก ากับในท้องที่ภูธรตรงนั้น  
หัวหน้าด่านทั้งประจวบและเพชรบุรี เป็นคณะท างาน โดยมีปศุสัตว์อ าเภอบางสะพานและปศุสัตว์อ าเภอทับ
สะแกจะเป็นคณะท างาน และเลขานุการ โดยจะดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ท่ีมา
ร่วมงาน อ านวยการเรื่องความสะดวก เรื่องการจราจรการจัดพิธีให้ปลอดภัย ส่วนคณะท างานที่ 5 คณะท างาน
ปศุสัตว์ เป็นคณะท างานย่อยคือด้านคลินิกสัตว์เล็ก ดูแลท าหมันในสุนัข-แมว โดยประธานเป็นปศุสัตว์จังหวัด
คณะท างาน ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ และนายสัตวแพทย์ส านักปศุสัตว์เขต 7 และส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดในพ้ืนที่เขต 7 โดยมีหัวหน้ากลุ่มฯ ปศุสัตว์อ าเภอและอาสาปศุสัตว์ในจังหวัดจะเป็นคณะท างาน โดยมี
นางสาวบุษราคัม คณะรมย์เป็นเลขานุการคู่กับนางสาวกิจตาภรณ์ แสงจันทร์ นางสาววาสิฏฐี น้อยเพ็ง  
นางสาวกนกนุช พวงพุก เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยจะมีการจัดหน้าที่คือจัดเตรียมแผนการรักษา การวางยา
ศัลยกรรมแล้วก็ให้ค าแนะน าของเจ้าของหลังท าศัลยกรรม วางแผนท าวัคซีนฉีดวัคซีนภายใน มีการถ่ายพยาธิ  
ประสานงานนัดหมายประชาชนที่จะเข้ามารับบริการล่วงหน้า มีการจัดเตรียมเวชภัณฑ์ต่างๆ  ส่วนคณะท างาน
ย่อยที่ 5.2 ก็จะเป็นคณะท างานของสัตว์ใหญ่  ซึ่งจะเน้นทางด้านโคนมก็จะมีแพะ -แกะ บางส่วนโดยทาง
คณะท างานใกล้เคียงกันกับสัตว์ใหญ่แต่ว่าในส่วนของคณะท างานผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวเบญจวรรณ พูลนิล  
นางสาววีรญา ปิ่นเงิน นางสาวฟาฏิ  สะมาแอ โดยหน้าที่ก็คือจะมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ ส ารวจพ้ืนที่และดูแล
ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ด าเนินการ ท าฉีดวัคซีนหรือก าจัดพยาธิภายใน ประสานนัดหมายกับ 
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เกษตรกรที่จะเข้ามาใช้บริการล่วงหน้า แล้วก็จัดเตรียมเวชภัณฑ์ต่างๆ คณะท างานย่อยที่ 6 ก็คือคณะท างาน
ฝ่ายจัดนิทรรศการเสวนาปศุสัตว์  ฝึกอบรม โดยประธานก็จะเป็นปศุสัตว์เขต 7 คณะท างานมีผู้อ านวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์ ผู้อ านวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ ส านักงาน
ปศุสัตว์เขต 7  และผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานปศุสัตว์ และผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบุรี และประจวบฯ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมราชบุรี  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพัฒนาสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก แล้วก็คณะท างาน  ปศุสัตว์จังหวัด เป็นคณะท างานและเลขานุการ โดยจะมีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ 
และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เป็นผู้ช่วยเลขาฯ และคณะท างานด้วย ในส่วนตรงนี้ก็คืออาจจะรบกวนช่วย
ประสานในส่วนของจัดนิทรรศการ อาจจะหาของดีในจังหวัดมาจัดแสดง เพราะว่าจะมีพ้ืนที่ต้องจัดแสดงกับ
การฝึกอบรม ส่วนคณะท างานพิเศษ คณะท างานฝ่ายยานพาหนะเป็นหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจวบฯ เป็น
ประธานคณะท างาน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ เป็น
คณะกรรมการ และเลขาฯ  ซึ่งมีหน้าที่จัดเตรียมยานพาหนะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บังคับบัญชา และก็ผู้
ที่มาร่วมปฏิบัติงานในไปเพ่ือส่งไปยังจุดปฏิบัติงานต่างๆ ดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อย คณะท างานที่ 8 
คณะท างานฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธานคณะท างาน โดยมี
สาธารณสุขอ าเภอทับสะแกและสาธารณสุขอ าเภอบางสะพาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพต าบลในพ้ืนที่ 
ร่วมปฏิบัติงานเป็นคณะท างาน โดยมีปศุสัตว์อ าเภอบางสะพานและทับสะแกเป็นคณะท างานเลขานุการ โดย
หน้าที่ก็จะมีการจัดเตรียมหน่วยพยาบาล เพ่ือดูแลสุขภาพดูแลความปลอดภัยในช่วงที่ผู้ปฏิบัติงานก าลัง
ปฏิบัติงานอยู ่อันนี้เป็นค าชี้แจงค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานทั้งหมด 
ประธาน 
 ร่างค าสั่งฯ เอามาจากชัยนาทใช่ไหม หมอวาว แจ้งกิจกรรมให้ผู้ร่วมประชุมฟังว่ากิจกรรมนั้นมีอะไรบ้าง  
ในแต่ละจุดที่คาดว่าจะมี  
นางสาวศิริมา  จินดาแจ้ง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
 ก าหนดการวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2566 แต่วันท างานจริงจะเป็น 15 และ 16 วันที่ 15 จะเป็น
พิธีเปิด หอประชุมจะเปิดที่หอประชุมของที่ว่าการอ าเภอทับสะแก วันที่ 15 จะอยู่ที่อ าเภอทับสะแกที่เดียว 
โดยกิจกรรมจะมีการท าหมันสุนัข-แมว ที่ว่าการอ าเภอฯ จะแบ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นบริการทางด้านสุขภาพสัตว์
ของโคเนื้อ แพะ-แกะ ในอ าเภอทับสะแก ซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ของต าบลนาหูกวาง มีจัดกิจกรรมอบรมโคเนื้อในส่วน
ของอ าเภอทับสะแกจะมีจัดนิทรรศการในหอประชุมอ าเภอ ที่เราจะเอาของดีในจังหวัดของเรามาโชว์  
นางสาวอุบลวรรณ  จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 สัตว์ทีเ่กี่ยวข้องมีสัตว์ปีกด้วยไหมคะ หมายถึงหน่วยที่ออกบริการด้านสัตว์ปีก หยดยา ให้ความรู้เกษตรกร
ในการป้องกันโรคสัตว์ปีก 
นางสาวศิริมา  จินดาแจ้ง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 คือเป้าหมายกิจกรรมครั้งนี้จะเน้นเป็นโคเนื้อเป็นหลัก ในส่วนของสัตว์ปีกยังไม่ได้มีการส ารวจ ทาง
โครงการฯ ขอเป็นโคเนื้อเป็นหลัก  
ประธาน 
 ทีนี้ก็ต้องแจ้งข้อมูล ณ ปัจจุบัน เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่ทางกรรมการลงมาดูพ้ืนที่ แต่ว่าเดี๋ยวก็จะลง
มาดูพ้ืนที่อีกครั้ง ณ วันนี้จะเป็นการข าข้อมูลมาชี้แจง เพ่ือให้ทุกท่านซึ่งส่วนใหญ่ก็คือต้องอยู่ในคณะกรรมการ
ชุดนี้รับทราบเบื้องต้นไว้ก่อน  ในส่วนของการด าเนินการจะขอความร่วมมือในเรื่องของการจัดนิทรรศการจาก
หน่วยงานต่างๆ อันนี้ถือว่าแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน และจะประสานงานให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง 
ประสานงานไปทางหน่วยงานอีกครั้ง  ในส่วนของค าสั่งอยากทราบความเห็นของผู้ร่วมประชุมว่าค าสั่งนี้อยาก
ให้มีการปรับตรงไหนบ้าง อันนี้เป็นค าสั่งร่างตรงนี้ดูจากของชัยนาทแล้วก็มาปรับในส่วนของจังหวัด ที่นี้จังหวัด 
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อยากฟังจากผู้ร่วมประชุมว่าตรงนี้คิดว่าต้องปรับตรงไหนบ้าง 
นางสาวอุบลวรรณ  จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 ทางปศุสัตว์อ าเภอเมืองฯ  มีข้อเสนอแนะที่ดีมากๆ  คือว่าจะให้มีค าสั่งอีกชุดที่เป็นของจังหวัด แยกไป
เลยว่าอ าเภอไหนดูแลเรื่องอะไร เฉพาะไปเลย ระบุเจ้าหน้าที่ในอ าเภอ จ้างเหมาพนักงานคนใด กลุ่มฝ่ายของ
ส านักงานฯ และขอสอบถามแผนอีกครั้ง ตอนนี้คือสิ้นเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม ซึ่งงานค่อนข้างเยอะ
มากงานนี้จะเกิดเดือนสิงหาคม ที่ว่าจะมีจัดนิทรรศการต่างๆ  ในหน่วยงานของพื้นที่เขต 7 ของเรา มีแผนที่จะ
จัดประชุม Zoom กลุ่มย่อยไหม แล้วก็มีการถามหน่วยงานอ่ืนไหมว่าจะจัดบูธอะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง เพราะว่า
เราต้องมีก าหนดการว่าจะประชุมเม่ือไหร่  อีกประเด็นหนึ่งคือโครงการแบบนี้มีคณะกรรมการหลายภาคส่วนใน
จังหวัด ถือว่าระดับใหญ่ระดับจังหวัด มีทั้งสาธารณสุข ต ารวจ ก็ควรจะพิจารณาเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อ 
หรือว่าคณะกรรมการโรคพิษสุนัขบ้า  
ประธาน  
 คือตรงนี้ต้องรอทางคณะกรรมการจากกรมฯ มาตัดสิน ซึ่งคาดว่าน่าจะภายในอาทิตย์หน้าที่จะติดต่อ
เข้ามาดู ซึ่งพอตกลงแล้ว จะจัดเชิญประชุมอีกครั้ง เพราะสรุปข้อมูลมาประมาณ 2 ครั้ง ก็มีการปรับเปลี่ยนมา
ตลอด ส่วนในเรื่องความชัดเจนพอกรรมการลงมาเห็นชอบ จะแจ้งประชุมอีกครั้ง รวมถึงกิจกรรมต่างๆ  ด้วยว่า
ยืนยันตามนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ แต่ถ้ายังไม่มีข้อเสนอเพ่ิมเติมก็ถือว่าวันนี้ขอแจ้งไว้เป็น
เรื่องเพ่ือทราบ ส่วนในแต่ละกลุ่มงานที่รับผิดชอบจะให้ทางผู้รับผิดชอบของทางจังหวัดหรือว่าผู้เกี่ยวข้องเชิญ
ประชุมเป็นกลุ่มย่อยต่อไปอีกครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

นางสาวอุบลวรรณ  จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  
 ๖.๑ การตรวจติดตามผลด าเนินงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบท่ี ๒/๒๕๖๖ 

ขอประสานงานกับศูนย์วิจัยพืชอาหารสัตว์ที่เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ในวันที่ 11 กรกฎาคม 
2566 เวลา ๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลาง จะมีการรายงานผลด าเนินการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือนายนวนิตย์  พลเคน ในประเด็นตรงนั้นจะมีเรื่องของการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
50,000 ไร่ ด้วยซึ่งตอบโจทย์กับการนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ  เรื่องของการผลิตอาหารสัตว์ที่มี
คุณภาพสูง ตรงนี้ในส่วนของ ผอ. ทางเลขาฯ  จะประสานกับคุณพัชรินทร์ขอข้อมูลเพ่ิมเติม และขอเรียนเชิญ 
ผอ.กับ ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ฯ และทีมงาน ไปร่วมประชุม เพ่ือน าเสนอ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์  
 รับทราบและมอบหมายนายนายนฤพล แซ่ลิ้ม และนางพัชรี สินสมุทร เข้าร่วมการประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๖.๒ การลงพ้ืนที่ ณ วัดอิติสุคโต ของกองสวัสดิภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์  
ปศุสัตว์อ าเภอหัวหิน 
 มีประเด็นในเรื่องของพ้ืนที่ที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของที่เกี่ยวกับด้านกองสวัสดิภาพสัตว์ ที่จะลงมาใน
พ้ืนที่ เดือนหน้าแล้วก็จะมีแผนที่จะกลับมาด าเนินการเกี่ยวกับสัตว์ในวัด อันนี้ประเด็นที่หนึ่ง แล้วก็สอบถามว่า
วันที่มีคลินิคเกษตรตกลงไม่มีผ่าตัดท าหมันใช่ไหม แล้วก็พอดีหัวหินตรงกับวันที่มีอ าเภอยิ้ม 
ประธาน   
 ได้รับแจ้งจากทางกลุ่มงานว่าไม่มีผ่าตัดท าหมัน เพราะไม่มีเวชภัณฑ์  
 
 

/นางสาว... 



-๙- 

นางสาวอุบลวรรณ  จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 วันที่กองฯ จะลงพื้นที่ มีการเจาะเลือดตรวจสุขภาพโค ในเรื่องของงบประมาณของเรามันอาจจะไม่ได้
มีโครงการอะไรรองรับ ในคณะกรรมการ DLD-C มี ผอ.ศวพ. สามารถสอบถามกันตรงนี้ได้เลย เรื่องที่จะขอส่ง
ตัวอย่างโคก่ีตัว เพ่ือจะตรวจสุขภาพ  
ปศุสัตว์อ าเภอหัวหิน 
 จ านวนสัตว์ตอนนี้มีอยู่ 14 ตัว ประเด็นคือบางตัวยังผอมอยู่ ทางกรมฯ อยากให้มีการเก็บตัวอย่าง
เลือด ตรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิแล้วก็มีเก็บตัวอย่างอาหาร เก็บตัวอย่างดินน้ า ที่จะส่งตรวจ ส่วนหนึ่งก็จะมี
การถ่ายพยาธิภายนอก-ภายในด้วย ซึ่งตรงนี้เองก็ทราบว่าทางเวชภัณฑ์ของจังหวัด ไม่มี แล้วก็เห็นก าหนดตอน
แรกได้ก าหนดว่าจะเป็นวันที่ 28 เห็นทางหัวหน้ากลุ่มสุขภาพของจังหวัดบอกว่าติดภารกิจ ก็เลยให้เบอร์
เพ่ือที่จะประสานว่าจะมีการเลื่อนเป็นวันอื่นหรือเปล่า และทีมของทางกองสวัสดิภาพฯ ก็จะมีคณะลงมาร่วมมา
ปฏิบัติงานด้วย แล้วก็ในวันนั้นจะมีการนัดเจรจา ระหว่างวัดและกลุ่มผู้ รักษาที่เข้ามาดูแลสัตว์ตอนนี้ เพ่ือหา
ความชัดเจนว่าสัตว์ตกลงใครเป็นผู้ดูแล  ซึ่งตรงนี้เองมันมีผลงานด้านกฎหมายด้วย ส่วนตัวอย่างคงต้องฝาก
ท่าน ผอ.ศวพ.ตะวันตก รายละเอียดนี้จะมีตัวอย่างแบบไหนบ้างเดียวคงหารือกันอีกที 
นางสาวศิริมา  จินดาแจ้ง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 เรื่องเวชภัณฑ์จังหวัดเตรียมพร้อมไว้ให้แล้วส่วนวันนั้นจะลงไปช่วยกัน ก็จะมีตามที่แจ้งไว้ก็คือเก็บเลือด  
เก็บปัสสาวะ เก็บอาหาร แล้วก็มีทดสอบโรค เช่น Brucellosis Paratuberculosis Melioidosis เป็นต้น   
ปศุสัตว์อ าเภอหัวหิน 
 ตกลงยืนยันเป็นวันที่ 28 เหมือนเดิม  
 ๖.๓ คลินิกเกษตรและอ าเภอยิ้ม 
ปศุสัตว์อ าเภอปราณบุรี 
 ในวันที่ 27 มันตรงกับของอ าเภอยิ้มปราณบุรีพอดี อาจจะแบ่งๆ กันไป เพราะว่าพอดีของปราณบุรี
อยากจัดให้มีขายไข่ราคาถูกด้วยแล้วก็แจกเวชภัณฑ์ ก็เลยอาจจะแบ่งกันไปสองชุด ในส่วนของอ าเภอปราณบุรี  
นางสาวศิริมา  จินดาแจ้ง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 เป็นขอชี้แจงเรื่องคลินิกเกษตรวันที่ 27 เพ่ิมเติมเนื่องจากเวชภัณฑ์หมด จึงต้องยกเลิกการท าแต่ก็จะมี
เปิดคลินิกท าวัคซีนแล้วก็แจกเวชภัณฑ์ อาจจะรบกวนปศุสัตว์อ าเภอที่สะดวกว่าง ไม่ติดภารกิจก็มาร่วมงานได้ 
แล้วก็จะส่งตัวแทนมาได้เหมือนกัน มาช่วยกันแจกเวชภัณฑ์และท าวัคซีน 
 ๖.๔ การประกาศพ้ืนที่ภัยแล้ง 
ปศุสัตว์อ าเภอสามร้อยยอด 
 ในช่วงเดือนที่ผ่านมาของอ าเภอสามร้อยยอด ก็มีประกาศเป็นภัยแล้งขึ้นไป 2 ต าบล 2 หมู่บ้านคือ
ของต าบลศิลาลอยหมู่ 4 และหมู่ 6 ซึ่งตอนนี้ทางสื่อข่าวของสามร้อยยอดมีปัญหาเรื่องของขนุนตายแต่ว่าใน
ภาพของปศุสัตว์ยังไม่ได้รับผลกระทบ เพราะว่ายังไม่ได้มีแจ้งตอบรับเรื่องของความเดือดร้อนเรื่องด้านต่างๆ 
เข้ามา เพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าของสามร้อยยอดประกาศภัยแล้งแล้ว  
 ๖.๕ การรายงานผลด าเนินการวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 
ปศุสัตว์อ าเภอเมืองประจวบฯ 
 งานปกติที่ด าเนินการเร่งให้แล้วเสร็จก็คือฉีดวัคซีนป้องกันโรคในวัวนม ห้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 
ตอนนี้ด าเนินการไปประมาณ 50 – 60 %  คาดว่าเดือนกรกฎาคม วันที่ 10 ก็คงจะรายงานตามเป้าหมายที่
ก าหนด  และเข้าไปยังกลุ่มเกษตรกรก็ไปเร่งด าเนินการให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามที่กรมฯ ก าหนด  
 
 

/๖.๖ แหล่งรวม... 



-๑๐- 

 ๖.๖ แหล่งรวมโคในพ้ืนที่ และความคืบหน้าโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน 

ปศุสัตว์อ าเภอทับสะแก 
 เรื่องแรกขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับในเรื่องของแหล่งรวมโค ที่ทางประธานสภาเกษตรได้ให้แนวคิดไว้  
ซึ่งก็มีการประชุมแล้วก็หารือซึ่งเรื่องนี้ก็ได้น าเรียนให้ทางปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทราบความคืบหน้าว่า
เขาจะมีแนวทางการด าเนินการยังไงบ้าง  ซึ่งประชุมที่อ าเภอไปเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ก็ทางมีนาเซอร์
เป็นประธานแล้วก็มีผู้น าชุมชนในส่วนของต าบลนาหูกวางผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ก านันก็เข้าร่วมประชุมซึ่งที่
ประชุมก็มีหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาชี้แจงในเรื่องต่างๆ ซึ่งก็ขอสรุปโดยย่อว่า
ทางผู้น าชุมชนของต าบลนาหูกวางไม่เห็นด้วยในการที่จะขุดแหล่งรวมวัวในบริเวณป่าสดตรงนั้นซึ่งมันมีข้อ
กฎหมายแล้วก็มีข้อคิดเห็นในหลายๆด้านที่ ไม่เห็นด้วย  ซึ่งทางหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรจังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ก็น้อมรับก็จะน าเรื่องนี้ไปเรียนให้กับทางประธานสภาเกษตรแห่งชาติได้รับทราบเพ่ือหาที่ใหม่
ต่อไป อันนี้ก็คือในเรื่องนี้ส่วนในเรื่องของภารกิจทั่วไปของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทับสะแก ก็ไม่มีอะไร  
ปฏิบัติงานตามที่ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้ง  และพยายามที่จะเก็บงานส่ง ถ้ามีอันไหนที่
ยังไม่ได้ส่งก็สามารถติดตามสอบถามกลับมาได้ รวมถึงในเรื่องของงานวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 งานสัตวแพทย์
พระราชทานก็ประสานกับทางกลุ่มงานฯ หมอวาวและหมอพลอย แล้วก็หัวหน้าเป็นระยะๆ ก็พร้อมให้ความ
ร่วมมือในเรื่องกิจกรรมหลักทั้งสองอันนี้ก็คาดว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีกร เบื้องต้นไม่มีปัญหาอุปสรรค ถ้าพบว่า
มีปัญหาอุปสรรคจะประสานทางจังหวัดเพ่ือขอความช่วยเหลือต่อไป 
 ๖.๗ การช่วยเหลือคลังเสบียงอาหารสัตว์ 
ปศุสัตว์อ าเภอบางสะพาน 
 ในส่วนของอ าเภอบางสะพานมีเรื่องเดียวคือเรื่องเสบียงสัตว์ยังพอจะมีให้เบิกได้ไหมครับ เพราะว่าก็
เริ่มมีเกษตรกรที่ขาดแคลนเรื่องเสบียงสัตว์ ซึ่งวันนี้ได้ประกาศภัยแล้งไปแล้ว 
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 ตอนนี้มีเสบียงสัตว์เพียงพอ ส าหรับที่จะติดต่อเรื่องเสบียงสัตว์ ถ้าเป็นพื้นที่ภัยแล้งหรือว่าเป็นการช่วย
เฉพาะหน้า สามารถท าเรื่องมาได้เลยก็อย่างที่แจ้งไปว่าจ านวนคนเท่าไหร่  จ านวนตัวสักเท่าไหร่  ตอนนี้มีคลัง
เสบียงสัตว์เหลือเพียงพอ แต่ต้องน ารถไปขนเสบียงสัตว์เอง 
ปศุสัตว์อ าเภอบางสะพานน้อย 
 บางสะพานน้อยก็ประชุมภัยแล้ง ไปเมื่อวันจันทร์ที่ 26 ด้านปศุสัตว์ไม่มีอะไร แต่ว่าก็ต้องเข้าประชุม 
คชภจ.ระดับอ าเภอเท่านั้น งานปกติไม่มีอะไรครับ 
นายชัยวลัญช์  ตุนาค ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ฯ 
  ศวพ. มี 2 เรื่อง เรื่องแรกก็คือในส่วนของโคที่ตายที่อ าเภอปราณบุรีเมื่อสัปดาห์นี้ ก็ได้ผลออกมาว่ามี
การติดเชื้อแบคทีเรีย แล้วก็เป็นโรค BLV ร่วมด้วย ผลเพ่ิงออกมาสักครู่ แล้วก็ในเรื่องที่สอง ก็คือในเรื่องของที่
ออกสัตวแพทย์บริการ ไปดูโคที่วัดในอ าเภอหัวหิน ในวันพุธก าลังให้ทางคุณหมอประสานในเรื่องของการ
ด าเนินการก็มีเท่านี้ครับ 
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 แล้วอย่างเช่นที่จะมีการจัดงานสัตวแพทย์ร่วมกันเป็นการจัดนิทรรศการ ตรงนี้คือคร่าวๆ ทาง ผอ.จะมี
เรื่องใดมาน าเสนอในที่บูธนิทรรศการบ้าง 
นายชัยวลัญช์  ตุนาค ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ฯ 
 เรื่องสัตวแพทย์พระราชทานเพ่ิงได้รับข้อมูลวันนี้เอง เราจะคุยกับทีมงานอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็จะให้ข้อมลูกลับไปครับ 
 
 

/ปศุสัตว์อ าเภอ... 



-๑๑- 

ปศุสัตว์อ าเภอกุยบุรี 
 เพ่ิมเติมกับกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ มีกิจกรรมของกุยบุรีก็มีเพ่ิมเติมขึ้นทะเบียนแล้วก็
ปรับปรุงข้อมูล แล้วก็มีการฉีดวัคซีน ซึ่งก็น่าจะใช้วัคซีนของอ าเภอที่จังหวัดมอบหมายให้ และได้รับสนับสนุน
นมกล่อง UHT จากสหกรณ์ในวันคลินิกเกษตรเคลื่อนที่   
ประธาน 
 ครบทุกอ าเภอแล้ว ขอบคุณส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ทุกท่านนะครับ ขอปิดการประชุมเท่านี้ครับ
ขอบคุณครับ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 
ลงชื่อ       ลงชื่อ  
   (นางสาววรินทร์ธร ดีหริ่ง)     (นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ) 
      เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์          หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์    
        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
 


